

รายงานการประชุมสภา  
เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕  
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

\*\*\*\*\*

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายพลวัฒน์ สว่างอารมณ์	ประธานสภาฯ	พลวัฒน์ สว่างอารมณ์	
๒	นายเสนาะ ชูดวง	รองประธานสภาฯ	เสนาะ ชูดวง	
๓	นายวิลาศ ประเสริฐสุข	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	วิลาศ ประเสริฐสุข	
๔	นายเสริม สว่างอารมณ์	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	เสริม สว่างอารมณ์	
๕	นายกฤตพจน์ เกิดสว่าง	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	กฤตพจน์ เกิดสว่าง	
๖	นายสุภาค พวงมณี	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	สุภาค พวงมณี	
๗	นายสุจิน แสงสุข	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	สุจิน แสงสุข	
๘	นายบุญมี เพ็งสุวรรณ	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	บุญมี เพ็งสุวรรณ	
๙	นายสุรเสก พันธุ์ผูก	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	สุรเสก พันธุ์ผูก	
๑๐	นายวัฒน์ ชมภู	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	วัฒน์ ชมภู	
๑๑	นางบุญนาถ สีนเจริญ	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	บุญนาถ สีนเจริญ	
๑๒	นายทองสุข สว่างอารมณ์	เลขานุการสภาฯ	ทองสุข สว่างอารมณ์	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายจรรย์ งามสุวรรณ	นายกเทศมนตรี	จรรย์ งามสุวรรณ	
๒	นางบัญญัติ เจริญพร	รองนายกเทศมนตรี	บัญญัติ เจริญพร	
๓	นายสังเวียน สุวรรณะ	เลขานุการนายกเทศมนตรี	สังเวียน สุวรรณะ	
๔	นายชัยมงคล กัญธุ์ศรีกำพล	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	ชัยมงคล กัญธุ์ศรีกำพล	
๕	จ.ส.อ.พิณทอง พิณสุวรรณ	ปลัดเทศบาลฯ	พิณทอง พิณสุวรรณ	
๖	นางโสภา สมพงศ์	รองปลัด เทศบาลฯ	โสภา สมพงศ์	
๗	นางสาวอรุณ ประสาน	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ	อรุณ ประสาน	

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

โดยมีนายพลวัฒน์ สว่างอารมณ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม มีทองสุข สว่างอารมณ์ ทำหน้าที่เลขานุการสภาฯ เมื่อพร้อมแล้ว เลขานาได้ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมรายงานองค์ประชุมว่าครบ และได้เชิญประธานสภาฯจตุรบุเตียน บูชาพระ พร้อมกล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ สมัยสามัญประจำปี ๒๕๕๕ สมัยที่ ๑/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒

ประธานสภาฯ

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ สมัยสามัญประจำปี ๒๕๕๕ สมัยที่ ๑/๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

**เรื่องที่ประธานสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ประธานสภาฯ

ครับ เรียน ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เนื่องด้วยอำเภอบางปะกง ได้กำหนดจัดงานรัฐพิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยจะมีพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ ณ วัดท่าสะอ้าน ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้จึงขอเชิญทุกท่านร่วมถวายความจงรักภักดีในพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน การแต่งกาย เครื่องแบบเต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับชั้นสูงสุดไว้ทุกข์ หรือเครื่องแบบสีทึบ คอพับ สำหรับประชาชนชุดสุภาพไว้ทุกข์

ระเบียบวาระที่ ๒

**เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว** ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดในที่ประชุม จะขอแก้ไขเพิ่มเติมในรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองด้วยครับ

นายกฤตพจน์ เกิดสว่าง  
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายกฤตพจน์ เกิดสว่าง ขอเสนอแก้ไขรายงานการประชุมครับ ตามระเบียบระบุว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดไม่ได้ลงชื่อไว้ แต่ได้เข้าร่วมประชุมให้ถือว่ามาประชุมสภาท้องถิ่นครั้งนั้น สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดที่มาลงชื่อไว้แล้ว แต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในที่ประชุมสภาท้องถิ่นไม่นับเป็นองค์ประชุมสำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้นั้น และให้ถือว่าขาดประชุม เนื่องจากการประชุมเมื่อครั้งที่แล้ว ท่านสุภาศ พวงมณี ได้ลงชื่อมาประชุมแต่ไม่ได้เข้าประชุม ดังนั้นก็ถือว่าขาดการประชุม ผมจึงขอให้ที่ประชุมได้แก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่แล้วด้วยครับ

ประธานสภาฯ

รับทราบครับ ผมได้ให้ทางท่านเลขานุการสภาฯ ได้ดำเนินการแก้ไขเลยครับ

เลขานุการสภาฯ

อนุญาตครับ ผมนายทองสุข สว่างอารมณ์ ขอชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องการเข้าร่วมการประชุมอีกเล็กน้อยครับ เนื่องด้วยการเข้าร่วมประชุมของสมาชิกสภาเทศบาลของเรานั้นอาจจะมีสมาชิกบางท่านที่ยังไม่ทราบระเบียบเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุม การประชุมสภานั้นหากสมาชิกสภาขาดการประชุมสภาเทศบาลสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควรถึงว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล ดังนั้นฝากท่านสมาชิกสภาทุกท่านหากมีธุระจำเป็นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ก็แจ้งต่อประธานสภาครับ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมในรายงานการประชุมอีกหรือไม่หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองด้วยครับ

ที่ประชุมฯ

สมาชิกสภาฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว อย่างเป็นทางการ

ระเบียบวาระที่ ๓

**เรื่อง เพื่อพิจารณา**

**๓.๑ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕**

ประธานฯ

วาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ ขอให้ท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ เป็นผู้ชี้แจงครับ

นายกเทศมนตรี ฯ

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน ผม นายเจริญ งามสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ขอชี้แจงการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ในวันนี้ครับ

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๓ ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทึกดังต่อไปนี้ (๑) หลักการของร่างข้อบัญญัติ (๒) เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ

และตามที่ได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ไปแล้วนั้น ทุกท่านคงจะได้พิจารณามาพอสมควรแล้ว ในส่วนของรายละเอียดหลักการและเหตุผล ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ จะขอให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้ชี้แจง ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ลำดับต่อไปครับ

ปลัด ทต.๑

ขอบคุณครับ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผม จ.ส.อ.พิณทอง พิณสุวรรณ ปลัดเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๔๒ วรรคท้ายบรรดา ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลที่ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่ ดังนั้นเมื่อเราได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลแล้ว อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลจะแตกต่างไปจาก อบต.ประกอบด้วยเหลือเวลาอีก ๖ เดือนจึงจะสิ้นสุดปีงบประมาณ จึงมีความจำเป็นต้องตราเทศบัญญัติงบประมาณขึ้นใหม่ ประกอบกับสืบเนื่องจากการประชุมเมื่อครั้งที่แล้วผมและรองปลัดฯได้นำเรื่องเข้าหารือกับทางกรมและได้รับการแนะนำว่าต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายซึ่งการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณกรณีดังกล่าว อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๓ ญัตติ สำหรับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ นี้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่ไม่สามารถพิจารณาสามารถระมัดระวังได้ จึงต้องแยกพิจารณาเป็นวาระต่างๆดังนี้ วาระที่ ๑ รับหลักการ วาระที่ ๒ การแปรญัตติ วาระที่ ๓ การลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ ต่อไปก็จะเป็นรายละเอียดประกอบงบประมาณร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕

#### ๑. สถานการณ์คลัง

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ประมาณการรายรับไว้ ๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และประมาณการรายรับจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยในส่วนของรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเองจะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในส่วนของงบประมาณรายจ่าย ได้กำหนดวงเงินรายจ่ายไว้ จำนวน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดทำบริการสาธารณะด้านต่างๆ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทำงบประมาณของเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ เป็นการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล

(รายจ่ายเท่ากับรายรับ) นอกจากนั้นในปัจจุบัน เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพ  
รังสรรค์ มีเงินสะสมคงเหลือ จำนวน ๑๘,๓๗๔,๕๐๑.๙๔ บาท ทำให้ฐานะด้านการ  
คลัง ของเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ มีความมั่นคงพอสมควร

**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
**ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์**  
**เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕**

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะกง  
เป็นเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เป็น  
ต้นไป จึงทำให้อำนาจหน้าที่ต้องเปลี่ยนมาเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลประกอบกับ  
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖)  
พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๔๒ วรรค ๔ กำหนดไว้ว่า บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลที่  
ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วให้ยังคงบังคับใช้ได้ต่อไปเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้มีการ  
ตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นมาใหม่

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะกง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ แล้ว ก่อนจัดตั้งเป็นเทศบาลและใช้มา  
จนถึงปัจจุบัน แต่เนื่องจากอำนาจและหน้าที่ต้องเปลี่ยนเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล  
เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ จึงมีความจำต้องตราเทศบัญญัติงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ขึ้นใหม่ โดยยึดเค้าโครงของข้อบัญญัติงบประมาณ  
รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ประกาศใช้แล้ว

ด้าน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	<b>๑๖,๖๗๔,๓๐๐</b>
แผนงานบริหารทั่วไป	๑๕,๘๘๔,๓๐๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๗๙๐,๐๐๐
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	<b>๑๙,๘๙๗,๓๐๐</b>
แผนงานการศึกษา	๔,๐๓๔,๒๖๐
แผนงานสาธารณสุข	๕,๔๓๓,๒๔๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๖๐๕,๐๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน	๗,๘๕๓,๘๐๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑,๒๕๖,๐๐๐
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๗๑๕,๐๐๐
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	<b>๑,๗๐๑,๔๐๐</b>
แผนงานการเกษตร	๑,๗๐๑,๔๐๐
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	<b>๑,๗๒๗,๐๐๐</b>
แผนงานงบกลาง	๑,๗๒๗,๐๐๐
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>๔๐,๐๐๐,๐๐๐</b>

ประธานฯ	ครับ ตามที่นายก และปลัดเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ได้ร่วมกัน แดงถึงหลักการและเหตุผลของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อสภาไปนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดที่ประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ
นายวิลาศ ประเสริฐสุข สมาชิกสภาฯ เขต๑	ขออนุญาตครับ ท่านประธานฯ ผมนายวิลาศ ประเสริฐสุข สมาชิกสภาฯ เขต ๑ เนื่องจากผมได้ตรวจดูร่างเทศบัญญัติแล้วไม่มีโครงการจัดซื้อถังขยะ ผมเป็นห่วงครับ เนื่องจากตอนนี้ถังขยะแตกชำรุดเยอะทำให้ขยะล้นมีแนวทางแก้ไขในการจัดการ ปัญหานี้บ้างหรือเปล่าครับ
นายกเทศมนตรี	เรียนท่านประธานฯ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขออนุญาตชี้แจงครับ ในเรื่องถังขยะ เป็นหมวดวัสดุเมื่อไม่มีในร่างเทศบัญญัติ แต่ถ้ามีความจำเป็นเร่งด่วนผมโอนงบประมาณมาจัดซื้อให้ เนื่องจากเป็นอำนาจของผู้บริหารที่จะดำเนินการได้ครับ
ประธานฯ	ครับมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ
ที่ประชุมฯ	-ไม่มี
ประธานฯ	หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม เพื่อลงมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
ที่ประชุม	มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ อย่างเป็นเอกฉันท์
ประธานฯ	สรุปผลการลงมติ สภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว และขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวนที่ท่านเพื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ต่อไป
นายสุจิน แสงสุข สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ประธานฯ	เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายสุจิน แสงสุข สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ผมขอให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวนสามคนครับ มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีเป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวนสามคน ต่อไปขอให้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ ครับ
ที่ประชุมฯ	เห็นชอบและร่วมกันเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๑ ดังนี้ นายกฤตพจน์ เกิดสว่าง เสนอชื่อนายวิลาศ ประเสริฐสุข โดยมีผู้รับรองจำนวน ๒ ท่าน คือนายสุรเสก พันธุ์ผูก และนายสุจิน แสงสุข
ประธานฯ	มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้ใดเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ อีกหรือไม่
ที่ประชุมฯ	ไม่มีผู้ใดเสนอ
ประธานฯ	หากไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอันว่านายวิลาศ ประเสริฐสุข เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ ต่อไปขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒
ที่ประชุมฯ	เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒ ดังนี้ นายสุรเสก พันธุ์ผูก เสนอชื่อนายกฤตพจน์ เกิดสว่าง โดยมีผู้รับรองจำนวน ๒ ท่าน คือนางบุญนาถ สินเจริญ และนายสุภาค พวงมณี
ประธานฯ	มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้ใดเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ อีกหรือไม่
ที่ประชุมฯ	ไม่มีผู้ใดเสนอ

ประธานฯ หากไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอันว่านายกฤตพจน์ เกิดสว่าง เป็นคณะกรรมการแปรรูปคดี  
คนที่ ๒ ต่อไปขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรรูปคดีคนที่ ๓  
ที่ประชุมฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรรูปคดีฯ คนที่ ๓ ดังนี้

นายวิลาศ ประเสริฐสุข เสนอชื่อนางบุญนาค สิ้นเจริญ โดยมีผู้รับรองจำนวน ๒ ท่าน  
คือนายกฤตพจน์ เกิดสว่าง และนายวัฒน์ ชมภู

ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้ใดเป็นกรรมการแปรรูปคดีคนที่ ๓ อีกหรือไม่  
ที่ประชุมฯ ไม่มีผู้ใดเสนอ

ประธานฯ หากไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอันว่านางบุญนาค สิ้นเจริญ เป็นคณะกรรมการแปรรูปคดีคนที่ ๓  
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเป็นคณะกรรมการแปรรูปคดีอื่นใดอีกให้ถือว่าผู้ที่ได้รับการ  
เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรรูปคดี จำนวน ๓ ท่านดังนี้

๑. นายวิลาศ ประเสริฐสุข

๒. นายกฤตพจน์ เกิดสว่าง

๓. นางบุญนาค สิ้นเจริญ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
๒๕๔๗ หมวด ๓ ญัตติ ข้อ ๔๕ วรรค ๓ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
จะพิจารณาสามารถระมัดระวังไม่ได้ และในการพิจารณาว่าระยะที่สองให้กำหนด  
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติ  
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้นกำหนดรับคำเสนอแปรญัตติตั้งแต่วันที่  
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ น.และปิดรับคำแปรญัตติในวันที่ ๒๘ มีนาคม  
๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.ขอให้ที่ประชุมเห็นชอบด้วยครับ

ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ญัตติอื่นๆ

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ ครับ

ที่ประชุมฯ -ไม่มี

ประธานสภาฯ หากไม่มีผมขอปิดการประชุมแต่เพียงเท่านี้ และขอให้ทุกท่านมาประชุมอีกครั้งใน  
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ขอขอบคุณครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

\*\*\*\*\*

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายทองสุข สว่างอารมณ์)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

(นายพลวัฒน์ สว่างอารมณ์)

ประธานสภาสภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

กรรมการ

(นายบุญมี เพ็งสุวรรณ)

กรรมการ

(นายเสริม สว่างอารมณ์)

กรรมการ

(นางบุญนาค สิ้นเจริญ)

สมาชิกสภาฯ เขต ๒

สมาชิกสภาฯ เขต ๑

สมาชิกสภาฯ เขต ๒